

ปฏิทินการสอบคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

☉ นำเสนอเมื่อ 17 เม.ย. 2557

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ เกี่ยวกับปฏิทินการสอบคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้

ปฏิทินการสอบคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

จากการที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งในเขตพื้นที่ทั่วไป และเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว ซึ่งต่อมาที่ประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 ได้มีมติให้คณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาแนวทางและวิธีการประเมินความเหมาะสมเบื้องต้น โดยการตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติ ผลงาน ประสิทธิภาพ สำหรับการคัดเลือกในกลุ่มประสบการณ์ ประกอบกับ สพฐ. ได้ขอให้กรมการสรรหาฯ พิจารณากำหนดการคัดเลือกใหม่ เนื่องจากมีผู้มีคุณสมบัติในการเข้ารับการคัดเลือกที่ต้องดำเนินการสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วยด้วย

ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้มีการกำหนดปฏิทินการคัดเลือกใหม่ ดังนี้

วันที่	การดำเนินงาน
วันที่ 6 พฤษภาคม 2557	ประกาศรับสมัคร
วันที่ 27 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2557	รับสมัครโดยตรง ณ สำนักงาน ก.ค.ศ.
วันที่ 17 มิถุนายน 2557	ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภาค ก และภาค ข
วันที่ 21 มิถุนายน 2557	สอบภาค ก และภาค ข
วันที่ 25 มิถุนายน 2557	ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก และ ภาค ข สำหรับกลุ่มทั่วไป /กลุ่มประสบการณ์ โหรงเอกสารเพื่อประกอบการแสดงวิสัยทัศน์
วันที่ 2-4 กรกฎาคม 2557	กลุ่มประสบการณ์แสดงวิสัยทัศน์
วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2557	ประเมินประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ฯ กลุ่มทั่วไป
วันที่ 6 กรกฎาคม 2557	ประเมินสมรรถนะทางการบริหาร

วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป	ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งทั้ง 2 กลุ่ม
วันที่ 15 กรกฎาคม 2557	ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

รมว.ศธ.กล่าวว่า การเลื่อนปฏิทินการสอบ เนื่องจากมีผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือกบางส่วน มีภารกิจที่ต้องดำเนินการโดยเฉพาะการสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ทำให้มีเวลาเตรียมตัวน้อย จึงได้เสนอขอความช่วยเหลือ ดูแล แก้ปัญหา โดยขอเลื่อนการสอบออกไปเพื่อให้มีโอกาสเท่าเทียมกับผู้อื่นมากขึ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือเกี่ยวกับการกำหนดองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประเมินความเหมาะสมเบื้องต้น ก่อนวันรับสมัคร เพราะเกรงว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะไม่มีข้อมูลประกอบในการตัดสินใจ โดยเฉพาะกลุ่มประสบการณ์ จึงมีมติให้ดำเนินการประกาศองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประเมินความเหมาะสมเบื้องต้น ก่อนวันที่ 27 พฤษภาคมนี้ เพื่อให้ผู้ที่กำลังเลือกกลุ่มใดไซ้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจต่อไป

ที่มา [ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ](#)

อ่านเพิ่มเติมที่ <http://www.kroobannok.com/66411>